

### KHÔNG CÓ “KHOẢNG TRỐNG QUYỀN LỰC” ...

(Tiếp theo trang 1)

thì chúng lại tung ra các chiêu trò chống phá, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả đấu tranh của toàn dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; bởi nhẹ lãnh tụ dân tộc; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Mục đích của những tổ chức, cá nhân này là tạo ra những góc nhìn phiến diện, sai lệch, mơ hồ, nghi hoặc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới; làm phai nhạt niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước; kích động, làm sâu sắc hơn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xa hơn là lái con thuyền cách mạng nước ta đi “chệch” định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm nay, chúng vẫn dùng chiêu trò cũ, nhưng lại bằng những thủ đoạn mới thâm độc, nham hiểm hơn những năm trước bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin để cắt, ghép thông tin (theo kiểu “nhét chữ vào miếng”), hình ảnh, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh tráo khái niệm - “lập lò đánh lận con đen”... Những thủ đoạn kiểu mới này đã được thực hiện một cách tinh vi, bài bản, có quy trình, được đầu tư về thời gian, kỹ thuật và tài chính... Dẫn đến hậu quả, khi tiếp cận thông tin, không chỉ những người có nhận thức hạn chế, phiến diện mà đôi khi cả những người có trình độ, nhận thức sâu rộng cũng có thể hiểu sai bản chất vấn đề hoặc hoài nghi tính đúng đắn của vấn đề.

Đặc biệt, một số tổ chức phản động đã “đổi mới” phương thức tuyên truyền, bịa đặt có vẻ như “khoa học” hơn thông qua các hình thức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử, luận đàm lịch sử... để phát trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí, truyền thông ở nước ngoài. Chúng cho rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công nhanh chóng chẳng qua là một “sự ăn may” do khách quan mang lại, nhờ vào cái gọi là “khoảng trống quyền lực” khi “quân

đội Nhật Bản đã đầu hàng quân đồng minh”...

Điều đáng nói là trong số những người tự xưng là “nhà khoa học”, “nhà nghiên cứu” đó, có người do chưa hiểu thấu đáo, nhưng cũng có người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chứng kiến sự đổi thay và được thừa hưởng thành quả do Cách mạng Tháng Tám mang lại nhưng vong ơn bội nghĩa, tỏ ra “có tình không hiếu” nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng vĩ đại này.

#### Kết quả chuẩn bị lâu dài và bài học chớp thời cơ

Thực tế lịch sử đã chứng minh Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động và cao trào cách mạng lớn, chuẩn bị lực lượng để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật và tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân.

Chỉ nói riêng về việc chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, ngay từ năm 1941, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị: “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bán vũ trang, tạo ra lực lượng to lớn, có sức mạnh tổng hợp cao. Từ năm 1941 - 1945, nhiều đội du kích đã được thành lập như: Đội du kích Bắc Sơn, Đội du kích Pác Bó, Đội Cứu quốc quân, Đội du kích Ba Tơ, du kích Nam Bộ...”

Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính thức thành lập với 3 tiểu đội, gồm 34 chiến sĩ. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 15/5/1945, tại Thái Nguyên lễ hợp nhất hai đội Việt

Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân với tên gọi mới là Việt Nam Giải phóng quân đã được tổ chức. Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đến tháng 5/1945, trước diễn biến tình hình thế giới và trong nước ngày càng có lợi cho cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã quyết định rời Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang) để lãnh đạo cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Lịch sử đã chứng minh rằng, trong khoảng thời gian từ khi quân Nhật làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp (ngày 9/3/1945) đến ngày Hà Nội tổng khởi nghĩa thành công (ngày 19/8/1945), ở Việt Nam không hề tồn tại một “khoảng trống quyền lực” nào cả. Ngay sau cuộc đảo chính lật đổ quân Pháp, Tập đoàn quân 38 của Nhật đã nhanh chóng thiết lập bộ máy thống trị giành quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và Đông Dương. Các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng... đều đặt dưới sự kiểm soát của quân Nhật. “Chính phủ Trần Trọng Kim” là một bộ máy chính quyền do quân Nhật dựng lên, tuy không nắm thực quyền nhưng vẫn có đầy đủ các bộ và “cơ quan thuộc chính phủ”.

Trên thực tế, chính phủ này cho đến ngày 17/8/1945 vẫn còn cử người liên lạc, “mặc cả” với Việt Minh đòi chia sẻ quyền lực. Trước đó, ngày 14/8/1945, một ngày sau khi Ủy ban Khởi nghĩa của chúng ta phát đi bản Quân lệnh số 1, Chính phủ Trần Trọng Kim còn ra tuyên bố “nhất quyết không chịu lùi một bước trước một chủ trương nào để làm tròn sứ mệnh...” và họ cam đoan “vấn đề rất chặt chẽ với nhà đương cục Nhật”. Ngay trong ngày 19/8/1945, tại Hà Nội vẫn còn diễn ra một cuộc “đàn xếp thỏa hiệp” giữa “Chính phủ Trần Trọng Kim” với chỉ huy Tập đoàn quân 38 của Nhật. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp đó bất thành.

Sự thật là chúng ta đã chớp được thời cơ. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào nhận định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương; đề ra 3 nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: Tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân đứng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Có thể nói, sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945 là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, kỹ lưỡng về chủ trương, đường lối, xây dựng thực lực cách mạng và tinh thần đấu tranh anh dũng, khát vọng độc lập dân tộc, tự do của đồng bào ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi đánh dấu thành công của nghệ thuật sử dụng đồng thời cả tiến công của lực lượng quân sự với nổi dậy của lực lượng quần chúng, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và từng địa phương. Trong đó, sự nổi dậy của lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định, tiến hành mini tinh, biểu tình, bao vây các công sở, gây sự ép, kêu gọi địch đầu hàng, tuyên truyền thanh thế của cách mạng, thị uy biểu dương lực lượng. Lực lượng quân sự làm hậu thuẫn cho nổi dậy của quần chúng và sử dụng khi cần thiết để diệt ác, trừng trị kẻ ngoan cố. Đó hoàn toàn không phải là sự “ăn may” và cũng không có “khoảng trống quyền lực” nào, khi chúng ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

(theo tuengiao.vn)

### TIỀN HẢI

## Chuẩn bị đón năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa năm học 2024 - 2025 sẽ bắt đầu. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các trường học trên địa bàn huyện Tiền Hải cơ bản diễn ra theo đúng kế hoạch, sẵn sàng cho năm học mới với tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học và THCS Bắc Hải dự kiến có 25 lớp với gần 900 học sinh ở 2 cấp học. Để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục, xã Bắc Hải đã đầu tư xây mới công trình nhà hai tầng với 14 phòng học, 2 phòng chức năng, tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Ông Đỗ Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Hải cho biết: Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành trên 90% khối lượng và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như lát nền, lắp cửa và hệ thống điện... Địa phương và nhà trường đang tích cực đón tiếp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới. Ngoài ra, nhà trường tiến hành vệ sinh trường lớp, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho các thầy cô...



Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Tây Phong (Tiền Hải).

Ảnh tư liệu

ghế, bàn, điện, nước... và mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học mới. Ông Vũ Quang Thìn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Toàn huyện có 20 trường thực hiện việc tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất trong dịp hè và có một số điểm trường, trường học được đầu tư xây dựng mới như điểm trường THCS của Trường Tiểu học và THCS Bắc Hải, điểm trường tiểu học Trường Tiểu học và THCS Nam Hưng, điểm trường THCS của Trường Tiểu học và THCS Tây Tiến và Trường Tiểu học

Nam Hải. Đến nay, các trường đã cơ bản hoàn tất việc tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất; các công trình đầu tư xây dựng mới đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, ngành giáo dục huyện còn tích cực chuẩn bị, sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn trưởng THCS của Trường Tiểu học và THCS Tây Tiến và Trường Tiểu học

hiện nghiêm việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đầu sách giáo khoa bổ đầu sách giáo khoa sử dụng trong năm học mới đến phụ huynh học sinh và hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa cho con đúng chủng loại để bảo đảm 100% học sinh có sách giáo khoa trong năm học mới. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kiện toàn cán bộ quản lý tại một số trường để bảo đảm việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các trường. Căn cứ cơ cấu đội ngũ giáo viên được giao và quy mô trường lớp năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng rà soát, sắp xếp, điều động giáo viên để bảo đảm hợp lý về cơ cấu giữa các trường.

TRẦN TUẤN



Trường Tiểu học Đông Minh (Tiền Hải) chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

## CÔNG TY TÂN ĐỆ Hưởng về người lao động



Người lao động Công ty Tân Đệ luôn thấy hạnh phúc mỗi ngày khi đến nhà máy làm việc nên yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Những năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ công chỉ nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLD) góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Công ty Tân Đệ có 9 nhà máy sản xuất với gần 17.000 công nhân. Thời gian qua, cũng như nhiều

doanh nghiệp may mặc khác, Công ty gặp không ít khó khăn do số lượng và giá đơn hàng sản xuất thấp. Nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống cho NLD, Công đoàn Công ty đã tham mưu Đảng ủy, ban giám đốc xây dựng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực tìm kiếm đơn hàng, đầu tư đổi mới công nghệ, trang bị máy móc hiện đại cải thiện điều kiện làm việc của NLD, đồng thời tích

cực tuyên truyền, vận động công nhân đoàn kết, gắn bó, yên tâm làm việc.

Chị Trần Thị Lan Anh, công nhân nhà máy Tân Đệ 1 cho biết: Do khó khăn, công nhân ở nhiều nơi thiếu việc làm nhưng ở Công ty Tân Đệ chúng tôi không chỉ đủ việc làm mà còn được làm thêm giờ, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, Công ty đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc và sáng tạo ra các giá cũ, kỹ thuật may mới giúp công nhân làm việc thuận tiện,

đạt năng suất lao động cao, có thời gian chăm lo cho gia đình.

Hàng năm, Công đoàn Công ty Tân Đệ đại diện cho NLD tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với lãnh đạo doanh nghiệp góp phần bảo đảm các chế độ an sinh xã hội, quyền lợi tối ưu cho NLD như tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định của pháp luật. Với đặc thù ngành may mặc số công nhân nữ chiếm tới 82% tổng số lao động, Công đoàn và ban nữ công phối hợp với ban giám đốc Công ty quan tâm thực hiện tốt các chế độ đối với lao động nữ, nhất là phụ nữ có thai. Cụ thể, Công ty áp dụng thời gian làm việc 7 giờ/ngày hưởng lương 7 giờ/ngày đối với phụ nữ có thai và được cung cấp các vitamin thiết yếu, sắt và canxi trong suốt thai kỳ. Chị Đào Thị Thơ, công nhân nhà máy Tân Đệ 1 chia sẻ: Bên cạnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về lao động, việc làm, Công ty còn có những chính sách rất nhân văn. Đối với lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, Công ty áp dụng thời gian làm việc 6 giờ/ngày hưởng lương 8 giờ/ngày. Đặc biệt, Công ty có chính sách hỗ trợ 100.000 đồng/tháng cho NLD nuôi con nhỏ đến 6 tuổi.

Ngòi đục thực hiện tốt các chế độ cho NLD theo quy định của pháp luật, Công

đoàn cùng ban giám đốc Công ty có rất nhiều hoạt động an sinh hướng về NLD như tặng quà tết, quà khuyến học, quà ngày Quốc tế Thiếu nhi, tết Trung thu... với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng/năm. Ông Trình Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Cùng với quan tâm chăm lo về vật chất, Công đoàn chú trọng đến đời sống tinh thần của NLD. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, mini game trên trang fanpage được Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty thường xuyên tổ chức làm phong phú đời sống tinh thần cho NLD.

Theo lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn Công ty Tân Đệ là một trong những tổ chức công đoàn doanh nghiệp mạnh, tiên phong, sáng tạo với nhiều hoạt động rất thiết thực hướng về NLD. Công ty luôn xác định NLD là trung tâm, tài sản quý giá nhất, động lực phát triển của doanh nghiệp. Với nỗ lực và sự bền bỉ trong hoạt động chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân lao động, Công ty Tân Đệ 4 năm liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn và tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

HÀ THANH

## Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vũ Thư lần thứ II

Sáng ngày 22/8, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có 359 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội. Từ năm 2019 đến nay, Hội đã vận động hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 3 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 150 triệu đồng; trao tặng 5 xe lăn và 6 số tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 32 triệu đồng; thăm hỏi, trao tặng hơn 500 suất quà cho hội viên cao tuổi, ốm đau; phối hợp giúp 200 hội viên khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngoài ra Hội còn tổ chức 3 chuyến đi, giúp 200 hội viên thăm lại chiến trường xưa và các di tích lịch sử. Tại địa phương, các hội viên luôn gương mẫu, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; 34 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Trong 5 năm, 18 cán bộ, hội viên được Trung ương Hội, Tỉnh hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và UBND huyện khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vũ Thư tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; giáo dục thế hệ trẻ giữ vững, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng của các chiến sĩ Thành cổ năm xưa; đồng thời, phát động hội viên tích cực giúp đỡ, chia sẻ, động viên nhau sống vui, khỏe, có ích.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 17 thành viên.

QUYÊN LƯU

## Tập huấn nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã

Sáng ngày 22/8, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc, các quy định về mã số, mã vạch, tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Chuyên gia về chuyển đổi số của tỉnh giới thiệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn thực hành hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Thái Bình từ khâu đăng ký tài khoản, quản trị doanh nghiệp, đến quản lý kê khai sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, bắt buộc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào thị trường quốc tế.

KHẮC QUẢN